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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพ่ือ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาถึงโครงสร้างและลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทย 
2. เพ่ือทบทวนพัฒนาการของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  
3. เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 2558  
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ซึ่งได้ข้อมูลการวิจัยมาโดย

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างค านวณอิงหลักของ Yamane’ โดยใช้ความ
คลาดเคลื่อนการก าหนดตัวอย่างที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ จ านวนสถานประกอบการ 
จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และภาค รวม 4 ภาค จ านวน 500 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ได้แก่  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ ระดับ

ต าแหน่ง และ ระดับรายได้ มีลักษณะเป็นการตอบแบบตรวจสอบรายการ (check-list) น ามาแจก
แจงความถี ่และหาค่าร้อยละ 

ส่วนที่ 2 ลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 2558 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตในประเทศไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยสังเกต
และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาเบื้องต้น 

1. สังเกตและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาเบื้องต้น 
2. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในภาคสนาม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) คณะผู้วิจัย ท าการศึกษาข้อมูล เอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง 
2) คณะผู้วิจัย จัดท าแผนการด าเนินงานโดยการออกแบบเครื่องมือในการส ารวจ

ข้อมูลพร้อมทั้งให้ผู้ทรงวุฒิเป็นผู้พิจารณาประเด็นและเครื่องมือร่วมกันกับคณะผู้วิจัย 
3) ทดสอบเครื่องมือ (Pre-Test) เพ่ือหาค่าความถูกต้อง (Validity)ความน่าเชื่อถือ 

(Reliability) ของแบบสอบถาม และปรับแก้จนได้เครื่องมือในการส ารวจที่สมบูรณ์ที่สุด 
4) คณะผู้วิจัย ท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
5) คณะผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ

มา พร้อมทั้งท าการ Double Check แบบสอบถามอีกครั้ง 
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3. สัมภาษณ์ระดับเจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างบางส่วน 
ในการศึกษาครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง มีรายละเอียด

ดังนี้ 
1) สถิติพรรณนาได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร

ต้น และตัวแปรตาม ในทุก ๆ ด้านของข้อมูล 
2) สถิติอ้างอิงได้แก่ F-Test และการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ (Multiple 

Comparison) โดยวิธี SD โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ในประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ 

1. จุดมุ่งเน้นของหลักสูตร มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อรายวิชาในหมวดบังคับ
เรียนเพราะมีความจ าเป็นต่อการน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพนัก และเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เพ่ือ
น าไปใช้ในการสอบตั๋วทนายความ และเนติบัณฑิตไทย ในอนาคตต่อไปด้วย  

2. คุณลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ดี ในการส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิตเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางกฎหมาย โดยเน้น
การเรียนการสอนวิชากฎหมายภายในประเทศ เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น ซึ่งจะมุ่งเน้นทางด้าน
ปฏิบัติมากกว่าด้านทฤษฎี ด้วยการท าความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน ให้
นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เพ่ือจะได้น าไปใช้กับการประกอบวิชาชีพ  

3. กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสามารถประกอบวิชาชีพนักกฎหมายได้ รูปแบบจัดการเรียนการสอน
และสื่ออ านวยความสะดวกนั้น มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการบรรยายในชั้นเรียน โดยมีสื่ออ านวย
ความสะดวก เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ  และในการสอนก็มีการใช้ระบบการ
เรียนการสอนผ่านระบบ E-learning มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ
มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเพ่ือเสริมความรู้ในทางปฏิบัติ และมีฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ตทั้งในและ
ต่างประเทศให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง 

4. ลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาหลักสูตรในครั้ง
ต่อไป มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. การปรับปรุง
หลักสูตรจะต้องให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม โดยการพัฒนา
หลักสูตรจะเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระให้เป็นไปตามพัฒนาการด้านกฎหมายที่ทันต่อการความ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม รวมถึงมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และรองรับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพกฎหมายที่มีความ
หลากหลาย ปรับปรุงในส่วนของรายวิชาภาษาอังกฤษของนักฎหมาย และกฎหมายอาเซียนที่ปรับจาก
วิชาเลือกเป็นรายวิชาบังคับ เพ่ิมวิชาประชาคมอาเซียน และวิชาภาษาของประเทศอาเซียน 
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5. การเตรียมความพร้อมของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพ่ือรับรองการเข้าสู่อาเซียน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีหลักสูตรในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีต ในประเด็นส าคัญ คือ ด้าน
ภาษาต่างประเทศที่เดิมจะเน้นเพียงรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายโดยส่งสริมให้เรียนเป็น
วิชาเลือก แต่ในปัจจุบันได้ก าหนดรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายเป็นวิชาบังคับและเพ่ิม
รายวิชาเลือกเป็นภาษาสากลและภาษาอาเซียนเช่น ภาษาเขมร ภาษาอิสลาม เป็นต้น เพ่ือให้มีความ
เป็นสากลและทันสมัย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 99.93 อายุ
ระหว่าง 31-90 ปี มีจ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 36.96 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน 
209 คน คิดเป็นร้อยละ 96.26 อาชีพทนายความ มีจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.97 ระดับ
ต าแหน่งในปัจจุบันเป็น ผู้ปฏิบัติงาน มีจ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 62.13 ระดับรายได้อยู่ระหว่าง 
10,000 – 50,000 บาท มีจ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 72.56 อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
มีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 27.89  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามภูมิภาค 
ดังนี้คือ ภาคใต้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ภาคกลางโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ภาคเหนือ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใน
ประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากที่สุด คือ คุณธรรม จริยธรรม ของนักกฎหมาย 
มีจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 26.76 

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใน
ประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อันดับที่ 2 คือ คุณธรรม จริยธรรม ของนัก
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม มีจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22  

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใน
ประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อันดับที่ 3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศมีจ านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 26.98  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ว่าไม่จ าเป็นมากที่สุด การ
พัฒนานักศึกษาโดยการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบริการวิชาการของ
หลักสูตร การท าวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 19.29  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ว่าจ าเป็นมากที่สุด การจัดให้
มีแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 97.73  
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวมมีความจ าเป็นอยู่ใน
ระดับมาก 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 จ าแนกตามภูมิภาค พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวม  
ไมแ่ตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศ
ไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเพ่ิมรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือรองรับกับประชาคมอาเซียน และ ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนา
โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพ่ือรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้ออ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศ
ไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 จ าแนกตามอาชีพพบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวม 
ไมแ่ตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพ่ิมเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 จ าแนกตามระดับต าแหน่งในปัจจุบันพบว่า ความคิดเห็น
โดยภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาโครงสร้างเนื้อหา
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพ่ือรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แตกต่างกันอย่าง     
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนข้ออ่ืน ๆ ไมแ่ตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 2558 

1. ถ้าเป็นกฎหมายที่ควรจะต้องรู้(กฎหมายของประเทศในกลุ่ม AEC) ก็ให้บรรจุเป็นรายวิชา
บังคับเลือก แต่ถ้าเป็นกฎหมายที่ไม่ให้บังคับในกลุ่มประเทศ AEC แต่เป็นการบังคับใช้ในประเทศของ
ตน เห็นว่าอาจจะเป็นรายวิชาเลือกส าหรับคนที่สนใจ เพ่ือไปประกอบอาชีพในประเทศนั้น ๆ  

2. ควรมีหลักกฎหมายที่เป็นกลางในการบังคับใช้เฉพาะ และเป็นที่ยอมรับของประชาคมฯ 
และพลเมืองที่แตกต่างกันทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ 

3. เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาควรหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง ไม่จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องเตรียม
ความพร้อมให้ทุกอย่าง แต่ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละมหาวิทยาลัยว่าจะผลิตนิติศาสตรบัณฑิต 
เพ่ือรองรับตลาดงานในลักษณะใด 

4. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย เพ่ือรองรับสมาคม
อาเซียนนั้น ควรมีการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมเลยเพราะประชาชนจะได้รู้ระบบกฎหมาย และหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาควรให้ผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ผู้ที่ ใช้กฎหมาย ร่วมในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
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5. กฎหมายเป็นสิ่งสะท้อนสังคมที่ใช้กฎหมายนั้น ๆ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะต้องมี
กฎหมายกลางเพื่อบังคับใช้กับทุกประเทศในอาเซียน ดังนั้นเวลานี้ควรจะมีการศึกษากฎหมายของทุก
ประเทศในอาเซียนทุกฉบับแล้วน ามาสร้างกฎหมายกลางร่วมกัน มิใช่เพียงการใช้หลักของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสร้างทางแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในอนาคต 

6. การพัฒนาวิชาชีพนักกฎหมาย จุดม่งหมายในการเรียนคือ พัฒนาคุณภาพเป็นประเทศให้
มีความรู้ความสามารถ ส่วนการเข้าสู่อาเซียนนั้นเป็นข้อก าหนดของสมาชิกอาเซียน ดังนั้น หากนัก
กฎหมายท่านใดมีความประสงค์ที่จะติดต่อเพ่ือรองรับ นักลงทุน บุคคลจากประเทศต่าง ๆ ก็สามารถ
พัฒนาตนเองได้โดยการไปเรียนเพ่ิมเติมในกฎหมายประเทศต่าง ๆ  

7. ทางด้านวิชาการทางกฎหมายควรมีการจัดอบรมกฎหมายที่ได้แก้ไขใหม่ ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ ทั้งอบรมในด้านปัญหาที่อาจเกิดกับทนายความ และประชาชน ควรอบรมด้านเทคนิค และ
ทักษะการท างาน ความละเอียดรอบคอบ ซึ่งอาเซียนจะมีชาวต่างชาติมาเป็นคนงานในประเทศไทย 
และจะมีปัญหาเกิดอีกมากมาย 

8. เพ่ือรองรับ AEC ควรน าความคิดที่เป็นระบบสากลมาใช้ร่วมกับการประกอบวิชาชีพให้
มากขึ้น แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีความพัฒนาเพ่ือปูทางสู่ระบบสากล ดังนั้น จุดนี้จึงเป็น
จุดส าคัญในการชะลอการพัฒนาระบบกฎหมาย และระบบต่าง ๆ ของไทยเพ่ือพัฒนาสู่สากล 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. เนื่องจากประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ของแต่ละประเทศแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการ
ยอมรับ กติการ่วมกันเสียก่อน จึงจะบังคับใช้กฎหมายร่วมกันได้ เพราฉะนั้นจะต้องเกิดปัญหาแก่
ผู้ปฎิบัติ 

2. ให้มีการสอบหลักสูตรเฉพาะทางเป็นกรณีเพ่ือการประกอบอาชีพขั้นสูงต่อไป โดยมี
ประกาศนียบัตรรับรองจากสภาทนายความ 

3. สามารถทราบข้อกฎหมายของประเทศในสมาคมอาเซียน เพ่ือน าไปใช้ลงทุนในประเทศ
อาเซยีนได้ เพ่ือป้องกันการเอารัดเอาเปรียบธุรกิจการค้าได้เป็นอย่างดี 

4. การเป็นผู้ที่มีทักษะ การเจรจาที่ดี การเกิดความขัดแย้งจากการแตกต่างในทางความคิด 
ความเป็นกลาง สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยความรอบรู้ ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ ธรรมเนียม 
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ การสื่อสาร และถ่ายทอดวิชาการ มากกว่า หาข้อเท็จจริงสู้ศาลเพ่ือทาง
ผู้ชนะ ผู้แพ้ ส าคัญต้องรอบรู้ด้านธุรกิจ หลักการท างาน 

5. ควรมีคุณธรรม ความสุจริต ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ควรให้วิทยากรที่มีอาชีพ
กฎหมายในการอบรมและมี เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ค้นคว้า เป็นต้น มาบรรยาย
ให้ความละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับ ที่ตั้ง หรือ หน่วยงานที่อาจจะเจอปัญหาได้ เช่น แพทย์ เพ่ือให้
ทนายมีความรอบรู้ ควรจัดอบรมให้มาก ๆ ทางด้านวิชาการกฎหมาย และมีทนายอาวุโสทางด้าน
ประสบการณ์ด้วยให้ค าแนะน าหรือชี้แนะ หากเจอปัญหาต่าง ๆ 
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6. การศึกษากฎหมายของประเทศไทย ต้องฝึกฝนให้นักศึกษาเรียนแบบ Discussion group 
ให้มากกว่านี้ (ปัจจุบันต่างคนต่างเรียนท าให้ขาดทักษะการประชุมและการท างานเป็นทีม) และ
สถาบันควรอ านวยความสะดวก สถานที่ ทางด้าน Discussion room ด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใน
ประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. ปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดถึงลักษณะของผู้ส าเร็จในอนาคต
ดังนั้นต้องตอบโจทย์สังคมตามท่ีต้องการได้จริง 

2. เสริมหลักสูตรพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับหลักสูตรทางวิชาการ 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านไป

พร้อมกัน 
4. ควรมีการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยม เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจในการใช้กฎหมาย

ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนขั้นพ้ืนฐานก่อน 
 

บทสนทนากลุ่ม 
 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้เปิดวิชากฏหมาย วิชาหนึ่งซึ่งเปิดมาได้ไม่นาน คือ ทักษะ
การใช้ภาษากฏหมาย เพราะทางมหาวิทยาลัยและหลักสูตรนั้นได้มีการเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
เขียน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความช านาญ และความเข้าใจมากขึ้น 

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาจะไม่เปิดสอนในรายวิชานี้ แต่ต่อมาต้องเปิดสอน 
เพราะจากการตรวจงานนักศึกษาไม่สามารถที่จะสื่อสารโดยการเขียนให้เข้าใจง่ายได้ ทั้งนี้ทางมหาลัย
เองจึงจ าเป็นที่จะต้องให้ทางอาจารย์ได้พบนักศึกษาแบบตัวต่อตัว ก็เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้ถึงข้อบกพร่อง
ในเรื่องของการเขียนมากขึ้น แม้ว่าการกระท าดังกล่าวจะต้องใช้อาจารย์เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ก็ถือว่า
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจพอสมควร ในส่วนของกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางมหาวิทยาลัยก็มีการส่งเด็กนักศึกษาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนภายประเทศอาเซียน แต่ก็จะมีปัญหาที่ว่าประเทศที่ต้องไปนั้นจะต้องมีความสามารถ
ทางด้านภาษาท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มภาษาเฉพาะ 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เด็กที่มาเรียนจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาไทยคือ ส่วน
ใหญ่นั้นจะเป็นเด็กที่มาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น พังงา กระบี่ ตรัง สตูล รวมถึงสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งเป็นนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม ภาษาท่ีใช้สื่อสารกันคือ ภาษายาวี โดยพ้ืนฐานแล้วการ
ใช้ภาษาไทยสามารถพูดได้ แต่จะเขียนบางค าไม่ถูกต้อง ซึ่งจะมีปัญหาในเรียน เพราะรายวิชานี้ต้อง
เขียนบรรยายด้วยภาษาทางราชการ ในส่วนของกิจกรรมทางมหาวิทยาลัยจะให้มีในส่วนของการว่า
ความและศาลจ าลองเป็น เพ่ือให้เด็กได้รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ รวมไปถึงบุคคลิกของตัวละครนั้น ๆ ที่
ท าข้ึนมานั้นเพื่อเป็นการสร้างแรงบรรดาลใจให้แก่ผู้เข้าศึกษา 
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4. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เห็นด้วยกับการท าศาลจ าลองของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต แตเ่นื่องจากการสื่อสารปัจจุบันของนักศึกษา ยังใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องเท่าที่ควรจึงต้องมีการพัฒนา
ตรงนี้ก่อน ทั้งนี้การจัดศาลจ าลองนั้นตัวนักศึกษาเองจะต้องมีประสบการณ์ และความสามารถพอสมควร 
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดดูแลและคอยสนับสนุนในด้านนี้อยู่แล้ว ก็ควรมีการสนับสนุนในการมีจิต
สาธารณะด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับสังคม  

5. มหาวิทยาลัยเกริก ทางมหาวิทยาลัยไดมี้การสนับสนุนให้นักศึกษานั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่สนับสนุนมากท่ีสุดของหลักสูตร คือ การจัดศาลจ าลอง โดยจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบ
การเรียนรู้ตั้งแต่แรกที่เข้ามาศึกษากฏหมาย  

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมศาลจ าลองขึ้น
เพ่ือให้เด็กได้ฝึกบุคลิกภาพ การสื่อสาร การวางตัว และฝึกการพูด ควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้
ทางด้านกฏหมาย เพ่ือฝึกด้านความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการใช้กฏหมาย ค าพูด 
ความคิด รวมถึงความเข้าใจในเนื้อเรื่องแนวค าพิพากษาศาลฏีกาที่เอามาใช้ในการท าศาลจ าลอง รวม
ไปถึงการเข้าถึงสถานที่ที่จะเข้าไปผสานงานอีกด้วย 

7. ความคิดเห็นขององค์กรนักกฎหมายท่านหนึ่ง กล่าวว่าแต่ละมหาลัยก็มีปัญหาที่แตกต่างกัน
ออกไป ทั้งนี้ปัญหาต่าง ๆ คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาโดยการเปิดหลักสูตรตั้งแต่เริ่มปีที่ 1 เพ่ือสร้างแรง
บรรดาลใจให้แก่นักศึกษา การปฏิบัติจริงก็น่าจะอยู่ในช่วงของปี 3 เพราะคิดว่าจะมีประสบการณ์ความรู้
ที่เพียงพอ เพราะนักศึกษานั้นก็ได้มีการผ่านวิชา กฏหมายหลายอย่างเช่น วิ.แพ่ง วิ.อาญา กฏหมาย
ล้มละลาย เมื่อจบไปแล้วสามารถทราบทิศทางในการประกอบอาชีพนั้นควรเป็นอาชีพใด 

8. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจ าศาลชั้นต้น ประจ าส านักประธานศาลฎีกา กล่าวว่าการจัด
ศาลจ าลองจากการสังเกตนั้น เห็นว่าศาลไทยในปัจจุบัน คือศาลยุติธรรม ที่ได้มีการจัดฝึกอบรมเข้า
ค่ายเกิดขึ้น เพ่ือฝึกให้ผู้ที่เข้าอบรมนั้นได้รู้ถึงการฝึกการประกอบวิชาชีพ 

9. ผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เวลาของการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม จะช่วยในเรื่องของการฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง ถือได้ว่าเป็นการฝึกเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รู้และสัมผัสชีวิตจริงในการท างาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเก็บรายละเอียด และยังรวมไปถึงความเท่าเทียม
กันของคน ฝึกในเรื่องของการสื่อสาร มารยาทและเทคนิคการพูด การถามซักต่าง ๆ เมื่อมีการเปิด
อาเชียนขึ้น ถ้ามีความรู้ด้านภาษาอ่ืนจะสามารถท าให้ทนายผู้นั้นมีงานที่สามารถเข้ากลุ่มอาเชียนได้ 
เพราะฉะนั้นผลกระทบจริง ๆ น่าจะเกิดน้อยมากในส่วนของนักกฏหมายทั้งหมด ปัญหาคือว่าถ้าใคร
ปรับตัวได้ดีสามารถสื่อสารพูดได้หลายภาษา ก็จะท าให้มีช่องทางที่หลากหลายในการที่จะประกอบอาชีพ 
ฉะนั้นการเข้าสู่อาเชียนถือว่าจะต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

139 

อภิปรายผลการวิจัย 
  
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศ
ไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามภูมิภาค 
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกภาค ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ที่ต้องมีนานาประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการศึกษา ธุรกิจ เศรษฐกิจ ซึ่งการเข้ามา
ของนานาประเทศนั้นจะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วภาษาที่ใช้ในการสื่อการสารก็
จะเป็นภาษาอังกฤษ แต่โดยพ้ืนฐานแล้วในแต่ละประเทศจะมีความเข้าใจในภาษาของตนเองมากกว่าที่จะ
ใช้ภาษาสากล ซึ่งท าให้ต้องตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นหลัก เพราะหากมีการติดต่อประสานงาน หรือต้องไป
ท างานที่ประเทศกลุ่มอาเซียนนั้น ๆ แล้วจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาของประเทศนั้นได้เป็นอย่างดีด้วย
เช่นกัน ดังนั้นจึงเล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายในด้าน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศกลุ่มอาเซียน ประกอบกับการเรียนการสอนในปัจจุบันไปด้วย
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใน
ประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากที่สุด คือ คุณธรรม จริยธรรม ของนักกฎหมาย 
มีจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 26.76 และเลือกความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  อันดับที่ 2 คือ คุณธรรม 
จริยธรรม ของนักกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม มีจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า หลักสูตรนี้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ความเป็นธรรมต่าง จึง
ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ของนักกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคมสูง เพราะคนที่ไม่ได้มีความรู้
ความสามารถในด้านนี้ ต้องมีความหวังที่จะให้นักกฎหมายรักษาความเที่ยงตรง ความเป็นธรรมกับ
บุคคลที่เดือดร้อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภา สืบกินร (2597) ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
ระบบการศึกษากฎหมายและระบบการศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทยมี
องค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่สององค์กรคือมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพ โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยจะ
เป็นไปในกรอบทางวิชาการเท่านั้น ในขณะที่องค์กรวิชาชีพมีบทบาทในทางปฏิบัติ เมื่อก าหนด
บทบาทที่ชัดเจนแล้วในส่วนของมหาวิทยาลัยจะต้องวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนกฎหมาย
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใน
ประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อันดับที่ 3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศมีจ านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 26.98 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประเทศไทยก าลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันต้องมีการแลกเปลี่ยนอาชีพนี้เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ง
ประชากรในแต่ละประเทศต้องมีการแข่งขันกันสูง จึงท าให้ทักษะภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นอย่าง
มากเพ่ือประกอบอาชีพ แต่พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในประเทศค่อนข้างต่ าจึงท าให้เป็น
อุปสรรคในการเรียนการสอนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลินี สมบูรณ์ไพศาล (2599) ปัญหา
และอุปสรรคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนเดินเรือฯต้องการสนทนาภาษาอังกฤษกับ
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อาจารย์ชาวยุโรปที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจ า และสนใจกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียน เช่น การแข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้นอีกประการหนึ่ง นักเรียนเดินเรือฯ 
เห็นควรเพ่ิมโอกาสหรือเวลาการเข้าใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือห้องปฏิบัติการภาษา ให้มากขึ้นกว่าเดิม 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ว่าไม่จ าเป็นมากที่สุด การ
พัฒนานักศึกษาโดยการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบริการวิชาการของ
หลักสูตร การท าวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 19.29 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
บริการวิชาการของหลักสูตร การท าวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร ช่วยพัฒนาในตัวเด็กนักศึกษาได้ไม่มาก
นัก เพราะไม่ใช่เรื่องเฉพาะที่ต้องท าและเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้ แต่เป็นการท างาน โดยกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งในขั้นตอนพวกนี้ เพ่ือเป็นการสร้างสร้างผลงานขึ้นมา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546) รายงานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารภายในสถาบันแต่ละ
สถาบัน ใน 5 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ความส าคัญ
ต่อผู้เรียนมากขึ้นมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาด น า
แนวคิดทางการตลาดมาใช้ในการจัดกลุ่มผู้เรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งมุ่งเน้นการเปิดหลักสูตร
ใหม่ ๆ ที่เรียกว่า “หลักสูตรพิเศษนอกเวลาราชการ” เพ่ือสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนที่
หลากหลาย หลายสถาบันมีการวางกลยุทธ์การตลาดในด้านพ้ืนที่เรียนค่าหน่วยกิตจนมีข้อสังเกตว่า 
มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมทางหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ๆ มาก แต่อาจเพ่ือสู่การแสวงหารายได้
มากกว่าการสร้างองค์ความรู้ให้มหาวิทยาลัย ผู้เรียนหรือสังคม นอกจากนี้ สถาบันหลายแห่งเริ่มพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะสถาบันในกรุงเทพฯ กับภูมิภาค และด้าน
การบริหารงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของประเทศ ภูมิภาคเอเซีย และนานาชาติ มีการจัดตั้ง
กองทุนวิจัย (research fund) มีการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (center of excellence) สนับสนุน
ให้บุคลากรท าโครงการวิจัยร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ การเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ มีการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เอกสารรายงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ มีการ
จัดตั้งหน่วยงานประสานงานวิจัยระดับสถาบัน 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ว่าจ าเป็นมากที่สุด 
การจัดให้มีแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายของอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 97.73 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการจัดให้มีแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของอาเซียน เป็นช่องทางหนึ่งที่
นักศึกษาจะได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ โดยเลือกในภาษาที่ตนเองชอบและถนัด เมื่อเกิดความรักที่
จะเรียน ชอบในสิ่งที่เรียน จะท าให้มีแรงจูงใจ และมีแรงผลักดัน ในการเรียนและประกอบอาชีพที่
มั่นคงต่อไป 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวมมีความจ าเป็นอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมทุกอย่างที่ต้องเป็นไป
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ตามหลักสูตรนี้ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาของหลักสูตรมีมากเกินกว่าที่เรียนในหลักสูตรนี้หลักสูตรเดียว 
แต่ต้องเรียนอย่างอ่ืนประกอบด้วย จึงท าให้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่ต้องพัฒนาหลักสูตร ให้รองรับ
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชิต สุรัตน์เรืองชัยและคณะ (2548) 
ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาคณาจารย์ต้องการได้รับการ
พัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด ในเรื่องต่อไปนี้ คือรูปแบบและเทคนิคการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วงเวลา 3-5 วัน ณ สถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนนิสิตต้องการให้คณาจารย์เตรียมการสอนล่วงหน้าและเข้าสอนให้ตรงเวลา 
สอนให้สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อหน่าย ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ วัดและประเมินผลเป็นระยะ
สม่ าเสมอเพ่ือพัฒนานิสิต และปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

7. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใน
ประเทศไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 จ าแนกตามภูมิภาค พบว่า ความคิดเห็นโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แต่ละภูมิภาคมีความต้องการพัฒนาหลักสูตร พัฒนา
ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษาของตน และเล็งเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างมาก
ในเรื่องภาษาต่างประเทศที่ต้องมีการน ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน หรือการท างานต่าง ๆ  

8. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต             
ในประเทศไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า           
ความคิดเห็นโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการ
เพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวข้องกับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือรองรับกับประชาคมอาเซียน และท่านคิดว่าควรมีการ
พัฒนาโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพ่ือรับรองการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้ออ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าประเด็นของการเห็นด้วยหรือไม่ กับการเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และควรมีการพัฒนาโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตในประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุด เพ่ือเป็นการ
พัฒนาหลักสูตรใน ขณะนี้ เพราะหลักสูตรนี้เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทยที่เป็นทางการ เป็นศัพท์
เฉพาะทางด้านกฎหมายล้วน จึงควรน่าจะมีการก าหนดภาษาท่ีเป็นทางการของประเทศในอาเซียน 

9. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใน
ประเทศไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 จ าแนกตามอาชีพพบว่า ความคิดเห็นโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพ่ิมเติมรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประเด็นเห็นด้วยหรือไม่กับการเพ่ิมเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน บางอาชีพอาจเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่ต้อง
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียน เพราะการท างานในปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ต่างประเทศมากเท่าไหร่ จะมีกระบวนการท างานที่สอดคล้องกับเรื่องของประชากรภายในประเทศ
อย่างเดียวเท่านั้น จึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขาอาชีพ 
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10. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต         
ในประเทศไทย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 จ าแนกตามระดับต าแหน่งในปัจจุบัน
พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านคิดว่าควรมีการ
พัฒนาโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพ่ือรับรองการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้ออ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2599) ผลการวิจัยพบว่า ให้ความส าคัญกับ
บทบาทของการศึกษาในการขจัดความยากจนและการก้าวพ้นจากความด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ใน
ขณะเดียวกันได้มุ่งหวังให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศใน
ระดับสากล โดยมีบางประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนปรารถนาให้ตนมีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศ
อ่ืน ๆ ภายในอาเซียนด้วยกันเองทั้งนี้ ทุกประเทศอาเซียนมีฐานการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศตั้งแต่ระดับกฎหมายสูงสุดของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีการ
จัดท ากฎหมายว่าด้วยการศึกษา สอดคล้องรองรับ ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ให้แผนดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ตาม โดยแผนดังกล่าวมีความส าคัญในลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ชี้น า
ในการจัดท าและด าเนินการแผนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกันทั้งประเทศ ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา ตลอดจน
แผนปฏิบัติการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา ในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคม
แห่งความรู้น าพาไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนพลเมืองในแต่ละประเทศได้รับโอกาส
เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานสร้างรายได้ พาประเทศสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
1) การเปลี่ยนแปลงที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างมากใน

ปัจจุบัน ซึ่งคนในประเทศก็มีความกระตือรือร้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม
สถาบันการศึกษาก็ไม่ได้มีส่วนที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ แต่บัณฑิตที่ก าลังศึกษานั้น
ต้องแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองอีกทาง เพราะความสนใจของบัณฑิตแต่ละคนอาจจะไม่
เหมือนกัน และมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้รองรับเกี่ยวกับการศึกษาอย่างครบถ้วน เพราะหลักสูตรแต่ละ
มหาวิทยาลัยก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้นบัณฑิตท่ีก าลังศึกษาจึงต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วย
ตนเองด้วยเช่นกัน 

2) นักศึกษาต้องมีการปรับตัวหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้รอบตัว ความรู้ใน
ห้องเรียน ประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ ทัดเทียมกับประเทศในประชาคมอาเซียน  
 
 
 
 



 

 

138 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตด้วย 

เพ่ือจะได้ทราบแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2) ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงในการก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
 


